



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 26 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. วิฤตปลาสมรคาร่วงหนัก สต็อกสั้น ปท.ส่งออกไม่ได้	ประชาชาติธุรกิจ
2. จีดีพีเกษตรไตรมาสแรกขยับ3.8สศก.ชี้ปัจจัยเกื้อหนุนเพียงบ-ภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น	แนวหน้า
3. สศก. เผยจีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว 3.8%	มติชน
4. ครบรอบ 39 ปี สศก.เดินทางพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรไทย	มติชน
5. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
6. เกษตรกรนาดีเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การันตีผลสำเร็จเลี้ยงง่าย-กำไรงาม	สยามรัฐ
7. กฎหมายเร่งโปรเจกต์เกษตร	มติชน
8. พวราคขาไข่ไก่รอดเหลือแค่2บาท รายย่อยกระอัก-เกษตรกรเชิญ4ยักษ์ใหญ่หารือ	ข่าวสด
9. Minister denies rabies vaccine graft amid probe of substandard batch	The Nation
10. กรมปศุสัตว์ยันหนักแน่นไม่มีหวัดนก ระบุมาตรการดูแลเข้มงวด	ไทยโพสต์
11. เกษตรกรล้อมเอกชน คุมพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่	โพสต์ทูเดย์
12. ปิดตั้งอธิบดีสั่งเวรหมาบ้า	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : วิกฤตปาล์มราคาร่วงหนัก สต็อกล้น ปท.ส่งออกไม่ได้

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 5030 หน้า : 1(ล่าง), 9

วิกฤตปาล์มราคาร่วงหนัก สต็อกล้นปท.ส่งออกไม่ได้

ราคาปาล์มน้ำมันในประเทศร่วงหนัก หลังสต็อกทะลัก 380,000 ตัน
ส่งออกไม่ได้ จับตาช่วงพีกเดือนพฤษภาคมมีสิทธิ์ดึงเทว กรมการค้า
ภายในซึ่งซบบังคับให้รับซื้อน้ำมันดิบ กก.ละ 19 บาท
ด้านโรงงาน B100 ซัสต็อกใกล้เต็ม

วิกฤตปาล์ม

เกษตรกรชาวสวนปาล์มกำลังเผชิญกับภาวะราคาผลปาล์มทะลายตกต่ำลง เป็นประวัติการณ์ หลังจากที่เกิดตลาดการค้า น้ำมันปาล์มโลกตกอยู่ในภาวะซบเซา ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ อย่างอินเดียปรับขึ้นภาษีนำเข้าจาก 15% เป็น 40% สหภาพยุโรปลดการใช้ น้ำมันปาล์มจากการแก้ไขกฎหมายทางด้านพลังงานทดแทน มีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาเหลือ กก.ละ 19.50 บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ กก.ละ 26 บาทถือเป็นราคาร้าน้ำมันที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี

ปาล์มราคาร่วงหนัก

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ราคาผลปาล์มเทกองลดลงเหลือ กก.ละ 2.70 บาท ส่วนราคาผลปาล์มทะลาย (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%) อยู่ที่ กก.ละ 3.20 บาท ถือเป็นราคาต่ำสุด ขณะที่ต้นทุนเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 3.70 บาท “สถานการณ์ปาล์มแย่มาก จนชาวสวนปาล์มน้ำมันต้องรวมตัวกันที่สุราษฎร์ธานี และยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังนายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาด่วนเพราะเกษตรกรพยายามทำปาล์มคุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาแล้ว”

ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีการ

รายงานตัวเลขผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2561 น่าจะมีปริมาณ 15.18 ล้านตัน หรือมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 14.24 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

“จากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งหมด 15.18 ล้านตัน ทำให้เรามีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 2.67 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกคงเหลือที่สูงถึง 480,000 ตัน เท่ากับปีนี้ไทยจะมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด 3.15 ล้านตัน หักความต้องการใช้ภายในประเทศที่ 2.34 ล้านตันก็จะเหลือปริมาณสต็อกสำรองในระดับสูงถึง 810,000 ตันจากปริมาณสต็อกสำรองปรกติที่ควรจะไม่เกิน 250,000 ตัน” นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าว

โดยประเด็นปัญหาสำคัญขนาดนี้ก็คือ จะทำอย่างไรกับปริมาณสต็อกคงเหลือน้ำมันปาล์มดิบในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งตามปกติจะมีทางเดียวก็คือ การส่งออกต่างประเทศ แต่ขณะนี้ก็ไม่สามารถส่งออกได้มากนักเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบตกต่ำ ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบไทย “ใกล้กับ” ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียมากโดยจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมามีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไป 86,430 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ส่งออกได้ 66,000 ตัน และคาดการณ์เดือนมีนาคมจะส่งออกได้แค่ 39,000 ตันเท่านั้น

คน.ให้ซื้อน้ำมันดิบ 19 บาท

ด้านนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้หารือผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาปาล์มภายในประเทศลดลง โดยที่ประชุมมีมติให้ประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบกำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม-ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100)-ผู้ประกอบการซื้อหรือขายน้ำมันปาล์ม (trader หรือ broker) -ผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไป ต้องรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 19.00 บาท (ทบทุนราคาทุก 2 สัปดาห์) “หากพบว่าผู้ประกอบการรับซื้อต่ำกว่าราคาที่กำหนดอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายบุญฤทธิ์กล่าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าปาล์มน้ำมันให้ความเห็นถึงการ “บังคับ” ให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ กก.ละ 19 บาทว่า “เป็นเรื่องแปลก” เนื่องจากที่ผ่านมาจะใช้คำว่า “ราคาแนะนำ” เท่ากับว่า กรมการค้าภายในกำลังพยายามให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเป็นสินค้าควบคุมราคา แต่อย่างใดก็ตามต้องดูประกาศของคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าก่อนว่า จะเขียนออกมาอย่างไร (ประกาศกำหนดราคาผลปาล์มและราคา CPO) จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียงประกาศ กกร. ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับซื้อ และการแสดงราคาซื้อขายสินค้าและผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมันตั้งแต่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18, 19, 20, 21 และ 22 โดยให้ปรับราคาเพิ่มขึ้น กก.ละ 0.30 บาททุก 1% พร้อมทั้งให้ปิดป้ายแสดงราคาซื้อขาย ณ สถานที่และจุดรับซื้อเท่านั้น

ขายไม่ได้ B100 สต็อกเต็ม

ด้านแหล่งข่าวจากกลุ่มโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ กล่าวว่า ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศยังคงอยู่ใน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : วิกฤตปาล์มราคาร่วงหนัก สต็อกล้น ปท.ส่งออกไม่ได้

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 5030 หน้า : 1(ล่าง), 9

ระดับสูงประมาณ 380,000 ตันจากที่เคยพุ่งขึ้นสูงในระดับ 400,000 ตัน และลดลงมาจากการส่งออกได้บ้างในช่วงจังหวะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทย “ต่ำกว่า” มาเลเซีย โดยปริมาณสต็อกกลางเหลือที่สูงมากประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกตกต่ำจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายผลปาล์มสดของเกษตรกร และภาวะแบบนี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มในประเทศออกสู่ตลาดสูงสุดหากยังไม่สามารถระบายสต็อกคงเหลือออกไปได้

“ยอมรับว่า ช่วงปีนี้ผลปาล์มของเกษตรกรออกสู่ตลาดมากเป็นประวัติการณ์ที่ผ่านมารองสกัดน้ำมันปาล์มต้องเปิดหีบตลอดเวลา โดยผลปาล์มทะเลาที่ออกมาจะเป็นผลปาล์มที่ปลูกรุ่นใหม่ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อย ส่วนผลปาล์มรุ่นเก่าจะออกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตอนนั้นสถานการณ์ราคาจะแย่งกว่านี้อีก”

ส่วนกรณีที่จะบังคับให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ใช้น้ำมันปาล์มดิบที่ กก.ละ 19 บาทเพื่อผลิตเป็น B100 นั้น “ก็เป็นเรื่องยาก” เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เก็บสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไว้แล้ว 54,169 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณสต็อกสูงสุดที่จัดเก็บได้ในระบบ (60,256 ตัน)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13484 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อ : จีดีพีเกษตรไตรมาสแรกขยับ3.8สศก.ชี้ปัจจัยเกื้อหนุนเพียง-ภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

จีดีพีเกษตรไตรมาสแรกขยับ3.8

● สศก.ชี้ปัจจัยเกื้อหนุนเพียง-ภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า ขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายด้าน เช่น ปริมาณน้ำ ภูมิอากาศ และการดำเนินนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแยกภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเป็นรายสาขาดังนี้

สาขาพืช ขยายตัว 4.7% โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมันและลำไย ขณะที่ในด้านราคา ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 สินค้าพืชที่มีราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลำไย

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.4% จากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด และจัดการฟาร์มได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และนํ้านมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ด้านราคาสินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาลดลง โดยราคาสุกร ไข่ไก่ ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคานํ้านมดิบค่อนข้างทรงตัว สาขา

ประมง ขยายตัว 1.5% จากปริมาณกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 3.6% โดยเกษตรกรมีการจ้างบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และเกี่ยวนวดข้าวตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอ ขณะที่ในส่วนของอ้อยโรงงานก็มีการใช้บริการเก็บเกี่ยวอ้อยเพิ่มขึ้น เพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก สาขาป่าไม้มีการขยายตัว 2.2% เนื่องจากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา ถ่านไม้ และครั้ง เพิ่มขึ้น โดยความต้องการไม้ยูคาลิปตัสภายในประเทศสูงขึ้นเพื่อนำไปใช้ป้อนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ขณะที่ไม้ยางพารายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : สศก. เผยจีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว 3.8% ผลจากนโยบายพัฒนาภาคเกษตรและภาวะ...

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 7(ล่างขวา)

สศก. เผยจีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว 3.8% ผลจากนโยบายพัฒนาภาคเกษตรและภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า

จากกรณีวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า ขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายด้าน ทั้งปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ในช่วงน้ำสำคัญมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช การบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเอื้ออำนวยต่อการผลิต ทำให้พืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญต่างๆ และเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น ตลอดจนเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าที่มีต่อสินค้าเกษตรไทย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มดีขึ้น

โดยสามารถแยกเป็นรายสาขาดังนี้ สาขาพืชขยายตัว 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด

โรงงาน ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และลำไย สำหรับข้าวนาปีมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางสามารถปลูกข้าวนาปีรอบสอง อ้อยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยโรงงานแทน ด้านราคา ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.61 สินค้าพืชที่มีราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลำไย

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.4% จากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาด และจัดการฟาร์มได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก ได้แก่ ไข่ไก่ และน้ำมันดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ด้านราคาสินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาลดลง โดยราคาสุกร ไข่ไก่ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบค่อนข้างทรงตัว สาขาประมง ขยายตัว 1.5% จากปริมาณกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีการบริหาร

จัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่ ผลผลิตประมงน้ำจืด ประกอบกับภาครัฐมีการดำเนินนโยบายส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผลผลิตประมงน้ำจืดเพิ่มขึ้น ด้านราคา ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นการลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 3.6% โดยเกษตรกรมีการจ้างบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และเกี่ยวนวดข้าวตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำที่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง นอกจากนี้ ในส่วนของการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน มีการใช้บริการเกี่ยวเกี่ยวอ้อยเพิ่มขึ้น เพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจากการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาล สาขาป่าไม้มีการขยายตัว 2.2% เนื่องจากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา ถ่านไม้ และครึ่ง เพิ่มขึ้น โดยความต้องการไม้ยูคาลิปตัสภายในประเทศสูงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) ขณะที่ไม้ยางพารา ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน นอกจากนี้ผลผลิตครึ่งพันธุ์เต็มที่ได้จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกครึ่งในเดือนม.ค. 61 เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 7(ล่างขวา)

หัวข้อ : ครบรอบ 39 ปี สศก.เดินหน้าพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรไทย สู่มั่นคง มั่งคั่ง และ...



เศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประชาชน

ครบรอบ 39 ปี สศก.

เดินหน้าพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรไทย สู่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรชั้นนำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศ ไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สศก. ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนาการเกษตร มาตรการทางการเกษตร การสำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในทุกมิติ ทั้งสถานการณ์การผลิต การพยากรณ์ผลผลิต ต้นทุน ราคา และรายได้เกษตรกร รวมถึงความร่วมมือเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ การจัดทำงบประมาณในภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ที่ผ่านมา สศก. ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อร่วมปฏิรูปภาคเกษตร โดยมีบทบาทรับผิดชอบในการจัดเตรียมและยกย่องยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรรมมั่นคง ภาคการเกษตรมีั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” รวมทั้งการเดินหน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการ

ปฏิรูปภาคเกษตรให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร การช่วยให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการผลิตด้วยตนเอง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ สศก. ยังมีบทบาทสำคัญในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยเฉพาะประเด็นที่สืบเนื่องจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคการเกษตร และการร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) อีกด้วย

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ” โดยมีกรอบแนวคิดและการดำเนินงานตามนโยบายต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อรองรับเกษตร 4.0 ด้วยนโยบายที่สำคัญ 16 นโยบาย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Smart Farmer และ Zoning by Agri-map เป็นต้น

ฉะนั้นในโอกาสครบรอบ 39 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 หรือ 4 ทศวรรษของ สศก. ก็ได้กำหนดทิศทางการทำงานโดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนงานสำคัญ ดำเนินการทบทวนเป้าหมายและแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ฯ รวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปภาคการเกษตร เช่น ประกันภัยการเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ และเกษตรแม่นยำสูง รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลและการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 การยุติความหิวโหย เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารและ



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ ที่สำคัญจะยังคงเดินหน้าภารกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรและเกษตรกรไทย โดยน้อมนำศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย เน้นการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer มีสมรรถนะสูงมีอุดมการณ์ รอบรู้ในงานของตน และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา

“การทำงานของ สศก. ต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ทั้งความร่วมมือกันภายในองค์กรของ สศก. หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้มแข็งของข้อมูลด้านการเกษตรที่มีความถูกต้อง หลากหลาย ครบถ้วน ครอบคลุม รอบคอบ และรวดเร็ว ดอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรของชาติ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภาคเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต” เลขาธิการ สศก. กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หัวข้อ : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561
ฉบับที่ : 25001 หน้า : 22(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ ประจำวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561..... ● ฝ่ายวิชาการเพื่อการ พัฒนาที่ดินที่ 7 โดย นางสาวสุทธษา เก่งสุ้น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนาย คัมภีร์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการเกษตร สาขาศักดิ์ผลผลิตปศุสัตว์กรมการสัตวบาล และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (โดโลไมท์) ให้กับสมาชิก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ป่าล้มน้ำมัน) ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช..... ● นายวันรบ เฮ้ประโคน เกษตรจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานผลิตกาหุ (มะม่วง หิมพานต์) แบบครบวงจรของ นายสุรินทร์ เจริญรี เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ นายสุรินทร์ เจริญรี ได้ผลิตมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหุ ในพื้นที่ 33 ไร่ โดยไม่ใช้สารเคมี และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

เมื่อกาหุพร้อมรับประทาน ส่งจำหน่ายไปยัง กรุงเทพมหานคร และในชุมชน..... ● คณะเจ้าหน้าที่ที่กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นำโดย นางสาวพริษา มณีชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวรัตนภรณ์ นพพูน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอารีย์วรรณ เหลืองทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับทีมติดตามประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามและประเมินผล “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยการสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ..... ●

คิด ทางไทย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรกรนาดีเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การันตีผลสำเร็จเลี้ยงง่าย-กำไรงาม

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 23688 หน้า : 8(ขวา)

เกษตรกรนาดีเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การันตีผลสำเร็จเลี้ยงง่าย-กำไรงาม

สศก. : ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำที่นับเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย ซึ่งจากการติดตามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (สศท.3) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ พบว่า จากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสุกรแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาราคาสูกรลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองแทนมากขึ้น เพราะได้กำไรดีกว่า แถมเลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ ทนต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ดีการเลี้ยงนิยมเลี้ยงปล่อยอิสระ ทำให้ไก่ไม่เครียดแข็งแรง เจริญเติบโตตามธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเร่งการเจริญเติบโต และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ด้านต้นทุน เกษตรกรเลี้ยงไก่ 1,000 ตัว จะมีต้นทุนค่าพันธุ์ไก่เฉลี่ย 25,000 บาท ค่าอาหารไก่เฉลี่ย 30,000 บาท ค่ายาปฏิชีวนะและวัสดุอุปกรณ์เฉลี่ย 5,000 บาท รวมต้นทุน

เฉลี่ย 60,000 บาท โดยไก่ใช้ระยะเวลาเจริญเติบโต 3-4 เดือน ได้ผลผลิตอย่างน้อย 800 ตัว น้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม ขายราคา กิโลกรัมละ 100 บาท คิดเป็นรายได้ 120,000 บาท ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงเวลาว่างจากการทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ด้านนางเพ็ญศิริวงษ์วาท ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวว่า จากการสอบถามนายไพโรจน์ ยางคง ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองตำบลนาดี พบว่าขณะนี้ทางกลุ่มมีโครงการซื้อตู้ฟักไข่มาใช้เพื่อเพาะพันธุ์ไก่ไว้เลี้ยงภายในชุมชนและรองรับความต้องการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรทั่วไป ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าพันธุ์ไก่ได้อีกด้วย โดยปัจจุบันมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน และบางส่วนส่งออกไปประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ติดต่อได้ที่กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองตำบลนาดี เบอร์โทร. 08-4791-8650



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : 30มีนาฯจับเข้าอาลีบาบา เมย.ถกแจ๊คหม่า อุตตมลยูฯดิจิทัลฮับ'อีอีซี' สบน.กั้แสนล...

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 1(บนซ้าย), 8, 9

30มีนาฯจับเข้าอาลีบาบา เมย.ถกแจ๊คหม่า

อุตตมลยูฯ'ดิจิทัลฮับ'อีอีซี สบน.กั้แสนล.กระตุ้นศก. กฤษฎาเร่งโปรเจกต์เกษตร

สายการบินแห่เปิดเส้นทางเข้าเมืองรอง 'นกแอร์'บิน
แม่ฮ่องสอน 'แอร์เอเชีย'ลุยชุมพร 'ททท.'ชวน'แต่ง
ชุดไทย ไปเมืองรอง' เทียวสงกรานต์ 5 จังหวัด

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1 แจ๊คหม่า

'ส.อ.ท.-หอคำ'รับมือศึกมะกัน-จีน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายเกรียงไกร
เกียรติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีการตอบโต้
ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน โดยการเก็บ
ภาษีสรรพสามิต และคาดว่าจะมีผลภายใน 30 วันจากนี้
ว่า ผู้ผลิตแต่ละอุตสาหกรรมใน ส.อ.ท.ที่ผลิต
สินค้าหรือเป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับในกลุ่ม 1,300
รายการ ที่อาจเสี่ยงถูกสหรัฐเก็บภาษีสรรพสามิต
จากจีน อยู่ระหว่างการสำรวจผลกระทบและ
ประเมินสถานการณ์ในแต่ละอุตสาหกรรมว่า
ไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไร มากหรือน้อย
ในอุตสาหกรรมใด ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ
และวิธีการตั้งรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
เพื่อนำมาประชุมหารือใน 1-2 สัปดาห์จาก
นี้ แล้วนำข้อสรุปถึงผลกระทบและข้อเสนอ
แนะเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) ประกอบด้วย
ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย ในต้นเดือนเมษายน ก่อน

นำไปหารือกับหน่วยรัฐและรัฐบาล เพื่อให้ออก
แนวทางดูแลโดยด่วน

"มาตรการที่สหรัฐใช้กับจีน และจีนตอบโต้
สหรัฐ ย่อมกระทบต่อการค้าโลกแน่นอน ช้าง
สารชนกันหน้าพริกก็هلكลาญ ส่วนผลกระทบ
อย่างไรต่อใครก็ต้องขอหารือใน ส.อ.ท.ก่อน
ก่อนหน้านี้อีกก็เจอปัญหาสหรัฐเก็บภาษีสรรพสามิต
เพิ่มในกลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียม ก็ยังรอผล
กระทบที่เหล็กจีนจะเข้ามาตลาดในไทย และ
ได้ประเมินว่าน่าจะเริ่มเห็นผลกระทบในครึ่งปี
หลังนี้ ก็มาเจอเก็บภาษีสรรพสามิตกว่ารายการ ไม่รู้
ว่าจะทะลักเข้าเอเชียและไทยอีกเท่าไร หาก
จีนไม่อาจส่งเข้าสหรัฐได้เท่าเดิม ที่น่าเป็นห่วง
ในระยะต่อไป คือ ฐานการผลิตของจีนในไทย
จะเจอปัญหาตามมา ย่อมกระทบโดยตรงและ
ทางอ้อม อย่างโรงงานผลิตดีเซลที่ใช้ยางพารา
ไทยเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตส่งออกได้ลดลง ย่อม
กระทบต่อห่วงโซ่วัตถุดิบและแรงงานไทย
ไตรมาส 3 ปีนี้เชื่อว่าทุกอย่างจะชัดเจน" นาย
เกรียงไกรกล่าว

แนะพื้นที่'บาร์เตอร์เทรด'

นายเกรียงไกรกล่าวว่า เชื่อว่ารัฐบาลเองก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่เอกชนอยากให้เร่งดำเนินการ
โดยเฉพาะการเข้ามาตราการปกป้องไม่

ให้สินค้าจีนและอาเซียนที่เป็นฐานผลิตให้จีน
ทะลักเข้าไทย จนกระทบต่ออุตสาหกรรมใน
ประเทศ และในตลาดการค้าการบริโภคก็จะได้
รับผลกระทบไปด้วย พร้อมกันนี้ รัฐควรพิจารณา
ใช้การค้าต่างตอบแทน (BARTER TRADE)
หรือบาร์เตอร์เทรดมาใช้ระหว่างไทยกับจีน เช่น
สินค้าเกษตรกับรถไฟ

นายกสิทธิ์ สารสิน ประธานคณะ
กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า มอบหมายให้หอการค้าทั้ง
ประเทศสำรวจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน โดยเฉพาะ
แผนรับมือสำหรับสินค้าจีนที่เลือกจาก
ส่งไปสหรัฐเข้ามาตลาดในไทย หรือทะลักเข้า
ประเทศคู่ค้าไทย อาจกระทบต่อการส่งออก
โดยตรงและโดยอ้อม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน
7 วันจากนี้ เพื่อนำมาประเมินภาพรวมและนำ
เสนอภาครัฐเพื่อกำหนดแนวทางดูแลกันต่อไป
เบื้องต้นยอมรับว่าเอกชนค่อนข้างกังวลอาจ
กระทบต่อการส่งออก และอาจกระทบต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนตัวเลขการส่งออกโต
5-6% ที่ตั้งไว้ปีนี้ไม่น่าจะกระทบ แต่ผลจะเห็น
ได้ชัดในระยะกลางหรือปีหน้าเป็นต้นไป

ไอดีรัฐคุมอย่าให้บาทแข็งเร็ว

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทาง
หอการค้ากำลังระดมความเห็นจากสมาชิก
ต่อผลกระทบและแนวทางที่จะนำไปหารือกับ
ภาครัฐต่อไป ส่วนแนวทางเบื้องต้นที่หน่วย
งานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้อง
เร่งดำเนินการคือสำรวจมาตรการปกป้อง
อุตสาหกรรมในประเทศเพื่อป้องกันสินค้าเหลือส่ง
ออกไปสหรัฐหรือจีน เข้าไทย เหมือนที่วิตกกัง
ในเรื่องเหล็ก ที่อยู่ระหว่างการดูแลผลกระทบและ
ได้มีการร้องขอให้รัฐออกมาตรการป้องกันแล้ว
"อีกเรื่องที่กำลังวิตกกังมากที่สุด คือ ปลดลอย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : 30มีนาจับเข้าอาลีบาบา เมย.ถกแจ๊คหม่า อุตมลุยดิจิทัลอีอีซี สบน.กัแสนล...

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 1(บนซ้าย), 8, 9

ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและผันผวนเร็ว จนกระทบต่อผู้ส่งออกรายเล็กๆ แม้ตอนนี้จะเร็วไปที่จะประเมินตัวเลขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการตอบโต้ของ 2 ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แต่ก็เริ่มมีผลต่อความผันผวนค่าเงิน และจิตวิทยาต่อคำสั่งซื้อในครึ่งปีหลังแล้ว” นายสนั่นกล่าว

จีนลดผลิต‘เหล็ก-ถ่านหิน’

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายหลิน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีการประชุม “โซนา ดีเวลอปเมนต์ฟอรัม” อันเป็นงานประชุมประจำปีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจชั้นนำของโลก ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ว่า จีนยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้มีการเปิดตลาดและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป เพราะโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนไปเหมือนที่ผ่านมาได้ ลัทธิยึดถือตัวเองเพียงลำพัง และลัทธิกีดกันทางการค้านั้น ไม่ก่อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดทั้งนั้น จีนเน้นย้ำหลักการที่จะปฏิบัติต่อบริษัทธุรกิจทั้งของจีนและของต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและให้ความคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนๆ กันตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมาย

นายเหอ ลีเฟิง ประธานคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติ (เอ็นดีอาร์ซี) ของจีน กล่าวในเวทีการประชุมเดียวกันนี้ว่า จีนจะดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อขจัดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป ในปีนี้ จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กและถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก จะลดปริมาณการผลิตเหล็กลงราว 30 ล้านตัน ส่วนถ่านหินจะลดปริมาณการผลิตลงราว 150 ล้านตัน และเตรียมเปิดตลาดเงินมากขึ้นในหลายๆ ด้านทั้งภาคการเงิน โทรคมนาคม และภาคการศึกษา

นักธุรกิจโลกพวักศึกษา‘จีน-มะกัน’

รอยเตอร์ระบุว่า คำกล่าวของ นายหลิน เจิ้ง มีขึ้นในขณะที่ความเป็นไปได้ว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีมากขึ้น หลังมีการประกาศมาตรการทางภาษีตอบโต้กันไปมาทำให้นักธุรกิจชั้นนำหลายคนไม่สบายใจกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น รวมทั้ง นายทิม คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของแอปเปิล อิงค์. ซึ่งเป็นประธานร่วมของการประชุมนี้ ที่ยืนยันว่า ในแวดวงธุรกิจทุกคนให้การสนับสนุนความ

คิดที่ว่าการเปิดตลาดจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และส่งผลให้การประกอบการรุ่งเรือง เห็นได้ชัดจากที่ผ่านมามีบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุด หรือประเทศที่มีเศรษฐกิจแกร่งที่สุด ล้วนอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดทั้งสิ้น

ก่อนหน้านั้น นายคุกเรียกร้องทั้งสหรัฐและจีนให้สงบสติอารมณ์ ใช้ความใจเย็นในการดำเนินการเรื่องนี้

ด้านนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก ซึ่งมาร่วมครั้งนี้ล้วนแสดงความกังวลต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น นายแลร์รี ซัมเมอร์ส อดีตรัฐมนตรีคลังและอดีตหัวหน้าคณะนักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารโลก ยอมรับว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมา สร้างความอัดอั้นใจให้เกิดขึ้นอย่างมาก โดยส่วนตัวคิดว่าพัฒนาการของเหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นเรื่องโศคร้ายอย่างยิ่ง

นักเศรษฐศาสตร์ชี้มะกันเจ็บหนัก

ด้านนายโรเบิร์ต ซิลเลอร์ และนายโจเซฟ สติกลิตซ์ สองนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ให้ความเห็นตรงกันว่า หากความขัดแย้งทางการค้าครั้งนี้ดำเนินต่อไปในสภาพที่มีการลงโทษตอบโต้กันตาต่อตาฟันต่อฟัน เศรษฐกิจของสหรัฐเองจะได้รับผลกระทบสูงและเจ็บปวดมาก

นายซิลเลอร์เตือนว่า บรรดาบริษัทอเมริกันเองไม่ได้เตรียมตัวพร้อม หรือมีรูปแบบทางธุรกิจอื่นๆ ที่จะรับมือกับสถานการณ์ในกรณีที่ถูกจีนตัดขาดการป้อนวัตถุดิบให้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือวิกฤตในทางเศรษฐกิจ เพราะบริษัทเหล่านี้ทำธุรกิจโดยการวางแผนไว้ในระยะยาว พัฒนาแรงงานที่มีฝีมือและพัฒนาแนวทางในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาโดยใช้เวลานาน เมื่อถูกตัดวัตถุดิบไปด้บพลันก็จำเป็นต้องหาประเทศอื่นมาทดแทน ความปั่นป่วนจะเกิดขึ้น และถ้ากิจการเหล่านี้คิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ๆ ก็จะมีผลต่อแผนชะลอการพัฒนาในอนาคตให้ช้าลง

นายสติกลิตซ์ชี้ให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาแนวทางการตอบโต้ที่จีนประกาศออกมา แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้นำจีนเตรียมการเรื่องนี้มาเป็นอย่างดี ด้วยการประกาศเก็บภาษีตอบโต้ต่อผลผลิตของพื้นที่ผลิตจำเพาะในสหรัฐ เพื่อให้การขึ้นภาษีตอบโต้ของตนก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้สูงที่สุด และอาจส่งผลเสียหายในทางภาคเมืองต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เนื่องจากจีนจะจงประกาศขึ้นภาษีนำเข้าต่อสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์ทั้งสิ้น นอกจากนั้นหากการขึ้นภาษีขยาย

วงกว้างออกไป ก็จะมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนอเมริกันภาวะเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้กองทุนสำรองแห่งรัฐ (เฟด) อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นและสูงมากขึ้น กลายเป็นความเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่พยายามจะกลับคืนสู่ความแข็งแกร่ง

“คนเหล่านั้นตอนนี้ยังคงยืนอยู่ข้างทรัมป์ แต่ถ้าหากเงินในกระเป๋าหายไป พวกนั้นจะยังยืนอยู่ข้างทรัมป์อีกหรือไม่” นายสติกลิตซ์ระบุ

ททท.โชว์ไฮไลต์จัดสงกรานต์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 มีวันหยุดยาว 5 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน ททท.จะจัดเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยในกรุงเทพมหานครและ 12 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย ขอนแก่น นครพนม หนองคาย สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต เหมือนปีที่ผ่านมา โดยปีนี้พิเศษขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมในเมืองรอง 5 จังหวัด คือ สิงห์บุรี จันทบุรี กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ และนครศรีธรรมราช ภายใต้แคมเปญ “แต่งชุดไทย ไปเมืองรอง” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดจัดกิจกรรมเมืองรอง ประกอบด้วย ในจันทบุรี จัดงานมหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2561 บริเวณวัดตะปอนน้อย วัดเกวียนหัก วัดตะปอนใหญ่ เป็นการสืบสานประเพณีที่อยู่คู่ชุมชนชาวตะปอนมายาวนานกว่า 460 ปี มีกิจกรรม เช่น พิธีบวงสรวงพระบาทผ้า ขวมนเกวียนแห่ผ้าพระบาท การแสดงแสง เสียง ตามรอยทัพพระเจ้าตากถนนโบราณสงกรานต์บ้านตะปอน การละเล่นพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงการจัดแสดงพระเจดีย์ทรายแห่งศรัทธา

ย้อนอดีตบางระจันที่สิงห์บุรี

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ส่วนจัดหัวสิงห์บุรีจัดภายใต้แนวคิด Amazing Songkran 2018 การจัดงานเป็นแบบไทยโบราณสมัยบ้านระจัน โดยใช้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้ำทิพย์เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น สรงน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวพญู แม่ย่านาง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : 30มีนาจับเข้าอาลีบาบา เมย.ถกแก้คหมา อดตมลุยดิจิทัลอีอีซี สบน.กู้แสนล...

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 1(บนซ้าย), 8, 9

ระจัน ในงานได้เห็นถึงการแต่งกายแบบบ้านระจัน ภาษาพูด และกิจกรรม รูปแบบประเพณีแบบโบราณ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม มีการแสดงทางวัฒนธรรม สาธิตศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสักยันต์ เครื่องหอมงานมีระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน ที่วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า ใน จ.กำแพงเพชรจัดงานสงกรานต์ต้มมดก ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน บริเวณถนนริมแม่น้ำปิงเชื่อมโยงถึงเกาะกลางแม่น้ำปิง อ.เมือง ซึ่งงานเป็นการส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการนำชุมชนจาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาร่วมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรม เช่น ขบวนแห่ผ้าห่ม ห่มพระธาตุตามประเพณีโบราณ ขบวนแห่เครื่องสักการะและเครื่องสรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลพระอิศวร กิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน และอาหารถิ่นห้ามพลาด การก่อเจดีย์ทราย

ชวนเล่นน้ำกับโดโนเสาร์

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีงานสงกรานต์ดีดีโนสไดร์ ถิ่นคนน่ารัก ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรม วัดสว่างคงคา ซึ่งเป็นการต่อยอดที่ จ.กาฬสินธุ์ ใช้โดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ตั้งชื่อว่าน้องดีโน และน้องแพรวา ซึ่งการสร้างกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะสามารถเพิ่มการรับรู้ และสร้างทางเลือกในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมสงกรานต์บริเวณถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรม เช่น สรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ เล่นน้ำกับโดโนเสาร์ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านขายอาหารพื้นถิ่นและอาหารชื่อดังของพื้นที่

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ส่วนใน จ.นครศรีธรรมราชจัดเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งงานเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน บริเวณถนนราชดำเนิน อ.เมือง ซึ่งประเพณีแห่งงานเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นประเพณีที่กำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และมีการใส่ชิงช้านอกเขตเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของไทย โดยมีกิจกรรม

เช่น การแสดง แสง สี เสียง ในพิธีไล่ชิงช้า และการจัดขบวนแห่งานงาน พิธีบวงสรวงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้า ศรีธรรมโคกราช การแสดงพื้นบ้าน อาทิ รำวงเวียนครก การจำหน่ายอาหารถิ่นห้ามพลาด

เปิดบิน'แม่ฮ่องสอน'ดันเมืองรอง

ที่ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางบินระหว่างบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง เพื่อกระจายเศรษฐกิจแก่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีการบินจากดอนเมืองสู่ จ.แม่ฮ่องสอน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ด้วยเครื่องบินเอทีอาร์ 72 ที่นั่ง และมีแผนงานที่จะขยายรันเวย์เพิ่มขึ้นอีก 300-400 เมตร เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้กว่าเดิม

ด้านนายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสายการบินนกแอร์ฯ กล่าวว่า เส้นทางการบินใหม่นี้ช่วยเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ไม่เพียงแค่นักท่องเที่ยวไทยเท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีละ 2 หมื่นคน ซึ่งปี 2560 มีนักท่องเที่ยวมา จ.แม่ฮ่องสอน 862,219 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 4,175 ล้านบาท

'แอร์เอเชีย'เปิดบินชุมพร

วันเดียวกัน นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมนางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานชุมพร-ระนอง และคณะให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ-ชุมพร ซึ่งจะเปิดบินทุกวัน

น.ส.วิชชุณี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่าย

ปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ชุมพร ได้รับการตอบรับที่ดี โดยเที่ยวบินแรกมีอัตราขนส่งผู้โดยสารร้อยละ 91 ถือเป็นที่น่าพอใจ การเปิดเที่ยวบินนี้ยังทำให้แอร์เอเชียมีเส้นทางบินครอบคลุมภาคใต้มากที่สุดรวม 9 ปลายทาง 19 เส้นทางบิน กว่า 69 เที่ยวบินต่อวัน ช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่ต้องการเดินทางได้อย่างดี และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเมืองรองให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย

ลั่น27มี.ค.ออกม.44อ้อมทีวีดิจิทัล

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ จะเสนอ ครม.เพื่อใช้มาตรา 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยเป็นข้อเสนอที่ได้หารือร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ซึ่งดำเนินการใน 2 เรื่องคือ 1.ให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพักชำระหนี้ 3 ปี โดยผู้ที่ต้องการพักชำระหนี้ต้องยื่นความจำนงภายใน 30 วัน และต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด 2.กสทช.สนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย (มักซ์) สัญญาณทีวีดิจิทัลไม่เกิน 50% ของค่าเช่าที่ต้องชำระ โดยจะสนับสนุนเป็นเวลา 24 เดือน คาดว่ามาตรา 44 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

แก้คหมา

สบน.บรรจุแผนกู้1แสนล.

นายธีรชัย อัตรานานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน.ได้บรรจุการกู้เงินบงกชปี 2561 ในแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2561 วงเงินกู้ 1 แสนล้านบาทไว้แล้ว ซึ่งบงกชปีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 1 แสนล้านบาทเป็นเงินกู้ใช้เพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : 30 มีนาคมจับเข้าอาลีบาบา เมย.ถกแก้คหมา อดตมลุยดิจิทัลอีอีซี สบน.กู้แสนล...

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 1(บนซ้าย), 8, 9

ภาคการเกษตร และเศรษฐกิจฐานราก ส่วนอีก 5 หมื่นล้านบาทมาจากรายได้นำไปใช้ชดเชยเงินคงคลัง ซึ่งการกู้เงินเพิ่มเติมอีก 1 แสนล้านบาทในบปีงบประมาณ 2561 จะไม่ทำให้หนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้นมากนัก ประเมินว่าหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.01% หรือมาอยู่ที่ 42.8% จากเดิม 42.7% ทั้งนี้แผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับปรุงสอดคล้องกับกลางปีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับปรุงเพิ่มขึ้นสุทธิ 85,906 ล้านบาท เป็น 1,588,883 ล้านบาท จากเดิมกำหนดไว้ 1,502,977 ล้านบาท

“หลังจากนี้คงต้องรอว่าโครงการเสนอมานี้จะใช้เงินจากงบกลางปีช่วงไหน สบน.พร้อมจะดูให้ตรงกับความต้องการใช้เงิน โดยกำลังรอแผนการใช้เงินจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะส่งผ่านไปยังสำนักงานประมาณ” นายธีรชัยกล่าว

เพดขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบไทย

นายธีรชัยกล่าวต่อว่า กรณีคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่สร้างผลกระทบต่อการเงินของไทย โดยล่าสุด สบน.เปิดให้ประมูลธนาบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี พบว่ามีนักลงทุนยื่นประมูลมากกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ถึง 5 เท่า อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.42% ลดลงจากการประมูลเมื่อช่วงต้นปีที่มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.55% ดังนั้น คาดว่าจะเพดปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่มีผลต่อต้นทุนธนบัตรของไทย เนื่องจากขณะนี้สภาพคล่องในไทยยังเหลืออยู่มาก โดยมีเงินในระบบถึง 2 ล้านล้านบาท นอกจากนี้การค้าไทยยังเกินดุล ส่งออกขยายตัวดีมาก ยิ่งสนับสนุนให้เงินสภาพคล่องในไทยสูงขึ้น

นายธีรชัยกล่าวว่า แต่ สบน.คงต้องจับตาการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในรอบถัดไป ว่าจะมีผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือไม่ อย่างไรก็ตามต้นทุนการกู้เงินของไทยในช่วงนี้ยังต่ำ มีต้นทุนเฉลี่ย 3.5% ปรับลดลงจากเมื่อ 4 ปีก่อนที่อยู่ระดับ 3.9% เป็นผลจากการที่ สบน.ปรับโครงสร้างหนี้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในช่วงดังกล่าวดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ตามคาดการณ์คืออีก 2-3 ครั้ง สบน.มองว่าต้นทุนหนี้เงินกู้ไทยที่แบกรับภาระไว้คงไม่ขยับมากในช่วงนี้

กู้เงินลงทุนอีอีซี3-5หมื่นล./ปี

นายธีรชัยกล่าวต่อว่า ในการลงทุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) กำหนดวงเงินไว้ 1 ล้านล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า มีแผนใช้งบจากรัฐบาลประมาณ 30% ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณประจำปี โดยวงเงินที่จะใช้งบรัฐประมาณ 30% หรือ 3 แสนล้านบาท คิดเป็นเงินประมาณปีละ 3-5 หมื่นล้านบาท สบน.ใช้วิธีการในการกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณมาใช้ในการลงทุนอีอีซี ถือว่าไม่มาก เพราะส่วนใหญ่การลงทุนของอีอีซีใช้แนวทางร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ประมาณ 58% หรือคิดเป็นวงเงินประมาณ 5.8 แสนล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 9 หมื่นล้านบาท และจากกองทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่ง

‘กฤษฎา’จีแจงงบกลางปีเกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ส่งข้อความด่วนที่สุดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมต่างๆ และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ว่าขอให้ สศก.เร่งรัดประสานกับอธิบดีกรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม 2561 ว่าแต่ละกรมได้รับอนุมัติโครงการหรือแผนงานตามงบประมาณนั้น มีกี่โครงการ แต่ละโครงการมีกิจกรรมหรือการดำเนินการอะไรบ้างหรือดำเนินการอย่างไรที่ไหนและโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ขอให้เขียนสรุปให้ชัดเจนจะใช้งบแบบเดียวกับโครงการฝ่ายชะลอน้ำขนาดเล็กรวมพัฒนาที่ดินก็ได้

“ขอให้พวกเราช่วยกันบอก พูด คุยให้แต่ละกรมช่วยเร่งรัดด้วย ผมอยากให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่าเงินหลวง งบประมาณแผ่นดิน 2.4 หมื่นล้านบาทนี้ เจ้าของเงินซึ่งเป็นคนไทยทั้งประเทศจะได้รับผลตอบแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอะไรบ้าง” นายกฤษฎาฯ

นายกฤษฎายังส่งข้อความเพิ่มเติมว่าเรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด “ในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอให้ท่านเตรียมประสานกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ ที่ได้รับงบประมาณกลางปี 2561 จำนวน 24,000 ล้านบาท มาดำเนินการในจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่นั้น เพื่อนำรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จะต้อง

ดำเนินการในพื้นที่แจ้งที่ประชุมอนุกรรมการทราบ รวมทั้งประสานงานกับนายอำเภอ/ฝ่ายปกครองเพื่อร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกันตามที่ผมได้อธิบายให้พวกเราทราบแล้วในการประชุมเมื่อ 23 มีนาคม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดให้ประสาน สศก.กระทรวงเกษตรฯ”

‘เรืองไกร’ร้องทบทวนงบกลางปี

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อธิบดีสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กรณีการตราร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 3 วาระรวดเมื่อ 22 มีนาคม นั้น น่าจะเป็นการตรวจกฎหมายที่อาจมีปัญหาตามมา เพราะในหนังสือที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต่อ สนช.นั้น มีแนบเอกสารของสำนักงานประมาณที่มีการอ้างถึงยุทธศาสตร์ชาติ ไว้ด้วย ทั้งที่ขณะตรวจกฎหมายนั้น ยุทธศาสตร์ชาติตามที่อ้างถึงยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด กรณีดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นปัญหาข้อกฎหมาย คล้ายกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ สมัยนายกาฬกิตติ์ รายละเอียดปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 31/2547 และนายวิษณุ เครืองาม ก็ทราบเรื่องดี เพราะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วย

นายเรืองไกรกล่าวว่า เรื่องการตราร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว อาจเป็นปัญหาใหญ่ตามมา และไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการอ้างถึงยุทธศาสตร์ชาติ

โดยที่ยังไม่มี นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) และสมาชิก สนช.พิจารณานอมติและเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวได้อย่างไร ดังนั้น ด้วยความหวังดี เพื่อให้สภาฯได้รับทราบเรื่องนี้โดยเร็วจึงจะไปยังหนังสือด้วยตนเอง ในเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มีนาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้สภาฯพิจารณาให้รอบคอบว่ากรณีการตราร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทนั้น เป็นการตรวจกฎหมายโดยที่ยังไม่มี ยุทธศาสตร์ชาติใช้หรือไม่

‘พิชัย’ชี้การลงทุนเอกชนยังไม่ฟื้น

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายภา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : 30มีนาจับเข้าอาลีบาบา เมย.ถกแจ๊คหม่า อุตตมลุยดิจิทัลอีอีซี สบน.กัแสนล...

วันที่ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ฉบับที่ : 14624 หน้า : 1(บนซ้าย), 8, 9

บอกว่าไม่อยากให้วิจารณ์เรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ห่วงนักลงทุนจะหนี ว่าอยากให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจอธิบายให้ พล.อ.ประยุทธ์ทราบความจริงเรื่องปัจจัยในการลงทุน และสาเหตุใดที่การลงทุนภาคเอกชนถึงหายไปมากตลอดเกือบ 4 ปี หลังการปฏิวัติและถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้น ที่นายสมคิดบอกว่าการลงทุนส่งเสริมการลงทุนเพิ่ม 224% จาก 190,000 ล้านบาท เป็น 600,000 ล้านบาทปีที่แล้วนั้น ความจริงคือ ก่อนปฏิวัติมียอดส่งเสริมกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่ามาก หลังการปฏิวัติยอดได้ลดฮวบลงถึงกว่า 80% และการลงทุนที่แท้จริงยังคงน้อยลงมาก นายพิชัยกล่าวว่า ปัจจัยที่ช่วยให้ลงทุน เช่น ความสะดวกในการทำธุรกิจที่ขึ้นมาอยู่ อันดับที่ 26 ก็ยังต่ำกว่าก่อนปฏิวัติที่อยู่อันดับที่ 18 และหลังปฏิวัติอันดับได้ตกลงไปอยู่ที่ 46 และการจ่ายได้ใ้ของไทยติดอันดับ 3 ซึ่งแย่กว่ากัมพูชา และเมียนมา อีกทั้งอันดับความโปร่งใสอยู่ที่ 96 ซึ่งลดลงมาจากเดิมที่ 76 แสดงถึงการทุจริตและความไม่โปร่งใสเพิ่มมากขึ้น เห็นได้ชัดตั้งแต่เรื่องโกงคนจนที่พบเพิ่มเป็น 49 จังหวัดแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มจะพบแทบทุกจังหวัด และการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการที่เท่ากับเป็นการโกงอนาคตของเด็กที่พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการทุจริตในร้านธงฟ้าประชารัฐที่ขายของเกินราคา เป็นต้น

‘แจ๊คหม่า’เยือนไทยเม.ย.นี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในไทยว่า วันที่ 30 มีนาคม นางจ้าว อิง หัวหน้าทีมของอาลีบาบา กรุ๊ป บริษัทอีคอมเมิร์ซบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนพร้อมคณะจะเข้าพบเพื่อสรุปความร่วมมือในทุกด้านกับไทย ได้แก่ 1.การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 2.การพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ 3.โปรโมตสินค้าเกษตรของไทยขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มของอาลีบาบา และ 4.สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

“นอกจากนี้ได้รับการประสานว่านายแจ๊ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา จะเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่สาม

ของเดือนเมษายน เพื่อประกาศความชัดเจนการลงทุนในประเทศไทยด้วยตนเอง อาทิ แผนลงทุนครั้งใหญ่ที่จะสร้างดิจิทัล ฮับ ในพื้นที่อีอีซี เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์กระจายสินค้าที่เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคสู่ตลาดโลก” นายอุตตมกล่าว และว่า ก่อนหน้านี้นี้ตัวแทนบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ได้เข้าหารือถึงการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีคลื่นสั้นเข้ามารองรับโครงการสมาร์ตซิตี้ในพื้นที่อีอีซี โดยเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมและหัวเว่ยมีแผนร่วมกัน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การตั้งศูนย์ไอโอที ดิจิทัล เซ็นเตอร์ ในพื้นที่อีอีซี โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ไทย อาทิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทางไทยมอบให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหัวหน้าทีมพาไปดูพื้นที่และแนะนำ 2.หัวเว่ยสนใจจะลงทุนสมาร์ตซิตี้ จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมศึกษาในพื้นที่สมาร์ตซิตี้กับ สกรศ.ในการทำสมาร์ตซิตี้ครบวงจร

“กระทรวงจะมีการหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานอีอีซีในเรื่องของการลงทุนในสมาร์ตซิตี้ว่าจะมีการส่งเสริมหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนหรือไม่ นอกเหนือที่มีอยู่ เพราะขณะนี้หลายประเทศสนใจเอาทีเอสแอล คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้” นายอุตตมกล่าว

ทบทวนบัญชีแนบท้ายกม.ต่างด้าว

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 มีนาคม นี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ครั้งแรกปี 2561 ซึ่งจะพิจารณาธุรกิจบริการในบัญชีแนบท้าย 3 ของ พ.ร.บ. ว่าจะมีการถอดออกจากบัญชีแนบท้าย 3 รายการใดบ้าง เพื่อดูภาพรวมของธุรกิจบริการทั้งหมด

ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์การค้าและการลงทุนในปัจจุบัน เบื้องต้นกำหนด 3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ 1.เป็นธุรกิจบริการที่มีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่ 2.เป็นธุรกิจที่คนไทยพร้อมแข่งขัน และ 3.ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และอุตสาหกรรมเป้าหมายรัฐบาล อาจพิจารณาถอดออกจากบัญชี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงทุนประกอบธุรกิจไม่ต้องมาขออนุญาต พร้อมกับพิจารณาผลศึกษาที่กรมได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ธุรกิจบริการในบัญชีแนบท้าย 3 ที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 4.0 และคาดจะถอดออกจากบัญชีแนบท้าย เช่น บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ด่วน เพราะปัจจุบันเป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน และมีกฎหมายเฉพาะดูแล โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของคนไทยที่ดำเนินการอยู่คือ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ขณะที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ทำให้มีความต้องการใช้บริการทางการส่งพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนเพิ่มมากขึ้น

‘รมว.เกษตรฯ’ถกชาวสวนยาง

นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสหพันธ์คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ในวันที่ 26 มีนาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกตัวแทนชาวสวนยางทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มยางแต่ละจังหวัดเข้าร่วมในการหารือ

นายประยูรสิทธิ์อีกกล่าวว่า ทั้งนี้ ทางเครือข่ายยางทั่วประเทศเคยนำเสนอมาตรการและนโยบาย ไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติการขับเคลื่อนแทบจะไม่เป็นรูปธรรม เช่น การทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จะนำเสนอมาตรการที่นำเสนอไปก่อนแล้ว เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนขับเคลื่อนจริงจัง ไม่ต้องการให้รัฐบาลใช้เงินมาอุ้มชาวสวนยาง เพราะพืชผลทางด้านเกษตรมีปัญหาเหมือนกันหลายตัว แต่อยากให้นำยางมาใช้ภายในประเทศ และราคาจะได้มีเสถียรภาพ

ผวราคาไข่ไก่รูดเหลือแค่2บาท

รายย่อยกระอัก-เกษตรกรเชิญ4ยักษ์ใหญ่หารือ

รมว.เกษตรฯเตรียมเรียก 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตไข่ไก่เข้าพบหารือแก้ปัญหาการขาดค่าเหลือ 2 บาทเศษ/ฟอง ถูกกว่าต้นทุนการผลิต หวั่นปิดเทอมรูดเหลือแค่ 2 บาท/ฟอง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่วอนเร่งช่วยรายย่อย

นายคุณุฎา บุญราช รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ กล่าวว่า จะเชิญ 4 บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ของไทย ได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ, บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัทแสงทอง และบริษัทแหลมทองสหการ จำกัด หารือเพื่อขอความร่วมมือลดจำนวนพ่อแม่พันธุ์ให้เหลือ 5.5 แสนตัว จากขณะนี้พ่อแม่พันธุ์มีสูง 6.2 แสนตัว ส่งผลให้ไข่ออกสู่ตลาดประมาณ 45 ล้านฟอง/วัน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 40 ล้านฟอง/วัน

“ขณะนี้ไข่ออกสู่ตลาดมาก และเป็นช่วงปิดเทอม ประชากรไทยหันไปบริโภคไข่อย่างอื่น อาทิ ไข่นกกระทา ไข่เป็ด หรือโปรตีนชนิดอื่น ทำให้ปริมาณที่เกินความต้องการสูงกว่า 5 ล้านฟองต่อวัน ส่งผลให้ราคาไข่ตกต่ำเหลือ 2.50-2.60 บาทต่อฟอง ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 2.90 บาทต่อฟอง ดังนั้นเกษตรกรรายย่อยจึงอยู่ไม่ได้ จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯหารือกับเอกชนลดปริมาณนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เพื่อช่วยรายย่อยบ้าง”

นายคุณุฎา กล่าวอีกว่า แนวทางที่กระทรวงเกษตรฯ รับพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคือ 1.กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดมาตรการ

จำกัดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไม่ให้เกิน 5.5 แสนตัว/ปี ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่เกินความต้องการประมาณ 2,000 ล้านฟอง/ปี

2.มอบหมายกรมปศุสัตว์พิจารณากำหนดมาตรการตรวจนับปู่ย่าพันธุ์ (GS) ให้ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณพ่อแม่พันธุ์ที่จะผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะบริษัทผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่

3.กระทรวงเกษตรฯ จะหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแนวทางการออกประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่ตามกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแล ซึ่งจะมีผลให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ที่ชัดเจน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า นายมาโนช ฑูตพัฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ นำตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่จากทั่วประเทศ เข้าพบนายคุณุฎาเพื่อขอความช่วยเหลือหลังราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคา ณ วันที่ 20 มี.ค.อยู่ที่ 2.10 บาท/ฟอง และคาดว่าเดือนเม.ย. 2560 เป็นช่วงที่นักเรียนปิดเทอมจะร่วงแตะ 2 บาท/ฟอง

โดยขอความช่วยเหลือ อาทิ ขกเลิกการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไข่ไก่ และนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่แทน, เมื่อปริมาณไข่เกิดล้นตลาด ขอให้กรมการค้าภายในดูแลอย่าให้มีการทุ่มตลาด, ขอให้นำเงินลชก.ช่วยปลดแม่ไก่แก่ออกจากระบบเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 200,000-300,000 ตัว เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น

Minister denies rabies vaccine graft amid probe of substandard batch

THE NATION

AGRICULTURE Minister Grisada Boonrach yesterday denied reports that Livestock Department director-general Apai Suttisunk would be transferred. This followed the establishment of a fact-finding committee into reports that some anti-rabies vaccines are substandard.

The committee, chaired by the ministry's deputy permanent secretary Surapong Jiasakul, will also investigate reports of a possible conflict of interest in the procurement of anti-rabies vaccines in Apai's department, said Krissada.

"The panel set up last Friday will also investigate reports that the wife of a former senior official was a supplier of anti-rabies vaccines for many years," the minister said.

He was referring to widespread rumours that Apai had recently met him and asked for a transfer pending the committee's investigation, which has been ordered to finish within a month.

The Livestock Department has been criticised for inefficiency and for using substandard anti-rabies vaccines, resulting in the current out-

break of rabies that has claimed six lives in recent weeks and seen 25 provinces designated as rabies zones.

The panel will also examine the efficiency of the Agriculture Ministry, Public Health Ministry and local authorities in fighting the outbreak and investigate whether anybody received illegitimate gains from the project.

Panel members will meet tomorrow to decide what information they want to access and which individuals they want to talk to.

Meanwhile, Apai dismissed reports that he had asked for a transfer as "rumours", saying that any transfer would be his superiors' decision.

"What I am facing at present is an investigation into the efficiencies of the measures to do with rabies and the vaccines," he said.

He said the panel's task was "to make inquiries in order to answer the public's questions and to create transparency".

Apai insisted that procurements of the vaccine - which were made for many years from a single firm run by a family member of a ministry official - were conducted by the book.

กรมปศุสัตว์ยันหนักแน่นไม่มีหวัดนก

ระบุมาตรการดูแลเข้มงวด/ประชาชนควรระวังฟุ้งข่าวจากการทางเป็นหลัก

สาธารณสุข ● รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2560 แน่นนอน ซึ่งมีมาตรการดูแลเข้มงวด วอนประชาชนระวังข่าวจากกรมปศุสัตว์เป็นหลัก เผยไทยเตรียมส่งไก่ไปจีนล็อตแรก 28 มี.ค.นี้ 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่า 35 ล้านบาท ส่วนผู้หวังดีที่เตือนสถานการณ์ พร้อมชี้แจงให้เข้าใจ ด้าน “หมอธีระวัฒน์” ยันได้ข้อมูลระบาดจริงแล้วโคราช มีสัตว์ชนิดอื่นตายด้วย เป็นสัญญาณแสดงถึงการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมให้สามารถติดสัตว์ตระกูลใหม่ได้ ยกเงินพบเชื้อ H7N4 จุดน่ากลัวคือติดเชื้อจากคนสู่คน

วันที่ 25 มี.ค. น.สพ.สม ชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี และโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า มีการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2560 แต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบ ว่า ขอยืนยันว่าไม่มีการปิดข้อมูลการระบาด และในปี 2560 และ ไม่มีการรายงานการระบาดของไข้หวัดนกแน่นอน ประเทศไทยไม่มีรายงานการระบาดมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งการที่ควบคุมโรคได้เราก็ต้องมีการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกรมอนามัย กรมควบคุมโรค อัย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสวนสัตว์ มหาวิทยาลัย ตามหลักการการจัดการระบบแบบสุขภาพหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า One Health อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศส่งออกสัตว์ปีกอันดับ 4 ของโลก ดังนั้นสำคัญที่สุดคือเป็นโรคจากสัตว์ที่กระทบชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และหากเกิดการระบาดก็จะกระทบกับระบบเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยว การส่งออกสัตว์ปีก จึงต้องควบคุมเพื่อไม่ให้เกิด

น.สพ.สมชวนกล่าวว่า การดำเนินงานนั้นมีหลายมาตรการ และมีกฎหมายหลายฉบับกำกับชัดเจน ตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งการเลี้ยงที่มีมาตรฐาน

ฟาร์ม การตรวจเชื้อโรควิวินทรีย์ และสารตกค้าง มีโครงการเฝ้าระวังแบบบูรณาการเชิงรุกทั้งทางด้านอาหาร โดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์เคาะประตูบ้าน สอบถามอาการสัตว์ปีกป่วยตาย และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง โดยการเก็บตัวอย่าง และหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายตามนิยาม จะมีการทำลายสัตว์ปีกนั้นทันที เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ การตรวจสอบตลาดขายสัตว์ปีกมีชีวิต ตลาดขายสัตว์ปีกสวยงามทั้งหลายเพื่อนำไปเลี้ยง และการตรวจสอบสัตว์ปีกตามสวนสัตว์ การควบคุมตรวจสอบสัตว์ปีกอพยพตามร่วมกับกรมอุทยานด้วย “กรมปศุสัตว์มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการป้องกันควบคุมโรคหวัดนกมาเยอะมาก เพราะเราทราบดีว่าช่วงที่เจอวิกฤติโรคระบาดนั้นกระทบกับทั้งชีวิตมนุษย์ อุตสาหกรรมการส่งออกที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านบาทในแต่ละปี และการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยมีระบบการป้องกันที่เข้มงวด ไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก และหากเป็นเรื่องระบาดในสัตว์ ขอให้รับฟังข่าวสารจากกรมปศุสัตว์เป็นหลัก เพราะมีหน้าที่หลักในการ

ดูแลสัตว์ มีขั้นตอนการปฏิบัติและประสานการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ ผ่านคณะทำงานทั้งปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ภาคีเครือข่าย” รองอธิบดี กล่าว

น.สพ.สมชวนกล่าวอีกว่า ส่วนที่มีผู้หวังดีกังวลว่ามีการปิดข้อมูล ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันโรคระบาดในคนนั้น ทางกรมปศุสัตว์ก็ต้องขอขอบคุณ และขอให้ติดต่อประสานงานโดยตรงกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งพร้อมจะเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะเห็นว่าเป็นความหวังดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นเดียวกับกรมปศุสัตว์ แต่หากมีข่าวการระบาดแบบนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบกับการส่งออกสัตว์ปีกที่ไทยเป็นอันดับ 4 ของโลก และต่อเนื่องถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วย และในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ก็จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อไก่เที่ยวปฐมฤกษ์ ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ด่านเชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นด่านที่จะใช้ส่งออกสัตว์ปีกไปยังประเทศจีนเที่ยวปฐมฤกษ์ จำนวน 14 ตู้ มูลค่า 35 ล้านบาท นับได้ว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับในการปลอดโรคระบาดหวัดนก และคุณภาพมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ซึ่ง

เป็นเรื่องสำคัญมาก ว่า หากไม่ได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเมื่อสัตว์ป่วยและตายอาจเอาไปฆ่าและกินต่อ และอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งทางการ นอกจากนั้นโคราชที่ทำงานสวนให้ที่บ้านลับตาทีละครั้งเล่าให้ฟังว่า ไก่หลังบ้านตาย และไก่ของเพื่อนบ้านตายเป็นฝูงโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้แจ้งให้สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งในพื้นที่ไม่มีหน่วยงานราชการใด รวมทั้งกรมปศุสัตว์ใดทราบมาก่อน และเมื่อเข้าไปสำรวจก็พบว่าไข้หวัดนก ซึ่งลักษณะสายพันธุ์น่าจะมี ความรุนแรงแน่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า ในขณะที่เดียวกันที่สวนสัตว์โคราชนอกจากสัตว์ปีกแล้ว ยังมีสัตว์อื่นล้มตาย เช่น เสือ ปลา และอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมให้สามารถติดสัตว์ตระกูลใหม่ได้ และเป็นกรณีเตือนที่สำคัญของการเข้าสู่มนุษย์ โดยเกิดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของปี 2560 และเท่าที่ทราบจากการประชุมร่วมกันของกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็พบข้อมูลว่ามีการติดเชื้อในหลายจังหวัด แต่สามารถควบคุมได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมเหล่านี้เห็นชัดจากการที่มีรายงานในประเทศจีนถึงไข้หวัดนก H7N4 ในคน ซึ่งแม้มีอาการไม่มากมาย ทางกรมฯ ได้ประกาศทั่วไป และต้องงงได้ออกมาตรการเข้มงวด ซึ่งในขณะนั้นเป็นเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวอีก

เกษตรกล่อมเอกชน คุ่มพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เรียก 4 บริษัท
ผู้ผลิตไก่ไข่ รายใหญ่หรือ คุ่มนำเข้า
พ่อแม่พันธุ์ 5 แสนตัว ก่อนชงเอ็ก
บอร์ดเคาะสัปดาห์หน้า

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญ 4
บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ ได้แก่ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพี บริษัท
เบทาโกร บริษัท แสงทอง และบริษัท
แหลมทองสหการ เพื่อขอความร่วมมือ
ลดจำนวนพ่อแม่พันธุ์ให้เหลืออยู่ที่ 5
แสนตัว จากปริมาณที่ขอโควตานำเข้า
ไว้ทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 5.5 แสน
ตัว เพื่อไม่ให้ผลผลิตไข่ไก่เกินกว่า 40
ล้านฟอง/วัน ในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาราคาไข่ตกต่ำ
จะส่งผลให้ราคาไข่ไก่ดีขึ้น โดยขณะนี้

ราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.50-2.60
บาท/ฟอง ส่วนต้นทุนอยู่ที่ 2.90 บาท/
ฟอง เนื่องจากมีปริมาณออกมา 45
ล้านฟอง/วัน จากความต้องการบริโภค
40 ล้านฟอง/วัน โดยให้กรมปศุสัตว์เร่ง
ประสานคาดว่าจะได้รับความร่วมมือ
โดยภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ
ผลิตภัณฑ์ หรือ (เอ็กบอร์ด) ต่อไป

ด้านแนวทางแก้ไข ได้แก่ 1.ขอ
ความร่วมมือลดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ที่มาก
กว่า 5.5 แสนตัว/ปี ลงเหลือ 5 แสนตัว
เพื่อกำหนดมาตรการจำกัดนำเข้าพ่อแม่
พันธุ์ไม่ให้เกิน 5.5 แสนตัว/ปี 2.ให้กรม
ปศุสัตว์กำหนดมาตรการตรวจนับปุ๋ย
พันธุ์ 3.หารือกับกระทรวงพาณิชย์ออก
ประกาศเรื่องนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ■

ว่า การแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก และในพื้นที่อื่นๆ ระวังเชื่อที่อาจลุลามเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งประชาชนก็หวังฟังข้อมูลจากการเพราะไม่มีทางทราบจากที่อื่น และข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการแจ้งกับหน่วยงานสาธารณสุขในคน เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวแม้จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ไม่มีใครทราบถึงเรื่องไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขถึงโรงพยาบาลในสังกัด ซึ่งหากมีการแจ้งคนที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ ก็ให้ระวังไปถึงไข้หวัดนกด้วย และควรระวังโดยการแยกผู้ป่วยด้วย เนื่องจากระดับของโรคจะมีความเข้มข้นต่างกันอย่างชัดเจน

“เพราะค่าเตือนเหล่านี้มีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นโรคชิคา

โรคเมอร์ส MERS และในสมัย 2-3 ปีที่แล้ว คือ อีโบล่า แต่ถ้าปรากฏข้อมูลว่าเป็นไข้หวัดนกจริง บุคลากรทางสาธารณสุขจะไหวตัวทันทีเรื่องของการแพร่เข้าสู่คน และการควบคุมไม่ให้เกิดโรคในคน แม้แต่มีอาการน้อยนิดก็ตาม เพราะจะลามจากจุดเดียวไปทั่วโลกคือการติดต่อจากคนสู่คน และคิดว่าการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวจะส่งโกดิบออกนอกประเทศไม่ได้ โดยประเมินเป็นมูลค่าแสนล้าน ซึ่งอาจทำความเสียหายให้บริษัทเอกชนเทียบกันไม่ได้เลยกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยและลามไปทั่วโลก และถูกจารึกว่าเป็นไข้หวัดไทยเหมือนกับไข้หวัดสเปนในอดีตที่คร่าชีวิตคนไป 30 ล้านคน” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว.

ปัดแดงอภิตีตั้งเวทยหมาบ้า

“รมว.เกษตรฯ” ปัดข่าวตั้ง “สรวิศ ธาณีโต” รักษาการแทน อภิตีกรมปศุสัตว์ ที่ขอย้ายตัวเอง จากตำแหน่ง **♦ อ่านต่อหน้า 16**

หมาบ้า □ ต่อจากหน้า 1

เช่นโรคพิษสุนัขบ้าระบาด-ซื้อขายวัคซีนไม่โปร่งใส ยันอยู่ระหว่างตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน ยังไม่ย้ายใครจนกว่าสอบสวนเสร็จ เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบ 27 มี.ค.นี้ ด้าน “อภิตีกรมปศุสัตว์” ยันแค่ขอลือ ระบุต้องโดนเรียกสอบแน่นอนเพื่อแจ้งมาตรการป้องกันโรค ถูกตามหลักวิชาการหรือไม่ ยันการจัดซื้อทุกอย่างตามขั้นตอนปกติ พร้อมให้สอบสวนเต็มที่ สังคมไม่ต้องกังวล

จากกรณีมีกระแสข่าวลือ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ขอย้ายตัวเองออกจากตำแหน่ง เนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องความไม่โปร่งใสการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เตรียมนำเสนอ ครม.ในวันที่ 27 มี.ค.นี้ ให้แต่งตั้งนายสัตวแพทย์สรวิศ ธาณีโต มารักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์แทน โดยให้นายสัตวแพทย์อภัย ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นั้น

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า เป็นเพียงข่าวลือกันไป และเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ซึ่งตนอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบัน จะต้องโดนสอบสวน โดยเฉพาะเรื่องมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคระบาดพิษสุนัขบ้าที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการไปทั้งหมดว่าทำถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ทำไ่มัยังระบาดมาก เป็นหน้าที่ของตนจะต้องชี้แจงให้กับคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการก็ต้องสอบสวนทุกประเด็นที่มีข้อสงสัยของสังคมให้เกิดความโปร่งใส

นายสัตวแพทย์อภัย กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นการผูกขาดซื้อวัคซีนจากบริษัทรายเดียวเป็นเวลาหลายสิบปี และเป็นบริษัทครอบครัวข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ ด้วยนั้น ยืนยันว่า การจัดซื้อทุกอย่างมีการทำขั้นตอนปกติตามกรอบปฏิบัติงานพัสดุ ผ่านการประมูลงานด้วยระบบ e-bidding มีคณะกรรมการตรวจรับตามสเปกที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ปล่อยให้ผลสอบออกมาก่อน เพราะมีหลายบริษัทที่มาประมูลงาน จะเป็นบริษัทนำเข้ามาเองหรือเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่มาขายให้กับกรมก็จำไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาบริษัทจำนวนมาก พร้อมเปิดทางให้กรรมการสอบทุกฝ่ายเต็มที่ คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีการทำงานแบบดูหน้าปะจมูก ขอสังคมอย่าได้กังวล

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธาณีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโฆษกกระทรวง กล่าวว่ ยังไม่ขอตอบเรื่องนี้ แต่ทราบว่า นายสัตวแพทย์อภัย มีความเห็นดีเห็นงามในหลาย ๆ เรื่อง และตนเองได้เข้าไปพูดคุยกับ รมว.เกษตรฯ แล้ว อย่างไรก็ตามหากเห็นชอบให้ตนเองไปทำหน้าที่ดังกล่าวก็พร้อมทำงานได้ทุกอย่าง

ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง หลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา มีระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ดังนั้นยังไม่มีการพิจารณาโยกย้ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยในวันที่ 27 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อเรียกข้อมูล รวมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ถูกแจ้งเบาะแสว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมาให้รายละเอียด เพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน

ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าตามจังหวัดต่าง ๆ นั้น ที่วัดทองตมใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นางสิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดชุมพร นายวิโรจน์ เทสพิทักษ์ นายอำเภอสวี นายบุญก้อง ศรีสงคราม ปลัดอำเภอสวี นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เก็บตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสุนัขภายในวัดทยอยตายกว่า 40 ตัว ภายในระยะเวลา

เวลา 4 วัน เบื้องต้นพบว่า ยังมีประชาชนเดินทางมาทำบุญตามปกติ มีสุนัขกว่า 30 ตัว รวมทั้งแมว และสัตว์อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ยังคงวิ่งเล่นภายในวัด ไม่มีตัวไหนมีท่าทางป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าหน้าที่จึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทั้งหมด พร้อมทั้งคล้องคอแสดงว่าผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว

นายสัตวแพทย์พิชัย กล่าวว่ ลักษณะของสุนัขที่ป่วยตายนั้น เป็นอาการป่วยด้วยโรคติดต่อของสุนัขด้วยกันเอง คือ โรคโลหิตจางและโรคหัด ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ระบาดในสุนัขที่อายุไม่เกิน 1 ปีและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน เมื่อได้รับเชื้อไวรัสจะมีอาการป่วย และเสียชีวิตภายใน 3-4 วัน โดยที่ไม่มีทางรักษาได้ แต่โรคดังกล่าวไม่ติดต่อมาสู่คน ส่วนวิธีป้องกันคือการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัขอายุไม่เกิน 2 เดือน แต่วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมีราคาแพงกว่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาก ส่วนใหญ่เจ้าของสุนัขจะเป็นผู้นำไปฉีดเอง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ โรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มีภาวะระบาดในพื้นที่ จ.ชุมพร.